



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๒๗๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาวุธปืนและคณะกรรมการเก็บรักษาอาวุธปืน

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ๕๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาวุธปืนและคณะกรรมการเก็บรักษาอาวุธปืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายจงรัก พรหมรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ที่ ๔๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับออวูธปิ่นและคณะกรรมการเก็บรักษาออวูธปิ่น

อาศัยอำนาจ กฎกระทรวง การมีและใช้ออวูธปิ่น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมออวูธปิ่น ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาออวูธปิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๕/๓๓๖๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การใช้และการเก็บรักษาออวูธปิ่น เครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาออวูธปิ่นและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับออวูธปิ่นและคณะกรรมการเก็บรักษาออวูธปิ่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับออวูธปิ่น ประกอบด้วย

๑. นายไมตรี คงรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประธานกรรมการ
๒. นายทวี ฦ นคร ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ กรรมการ
๓. นายประมวล มุสิกะเจริญ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส.๔/หัวหน้า กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจสอบสภาพออวูธปิ่นและเครื่องกระสุนปืนทุกชิ้น ที่เสร็จสิ้นภารกิจของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ขึ้นตรงกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พร้อมนำส่งออวูธปิ่นและเครื่องกระสุนปืนทุกชิ้น ให้คณะกรรมการเก็บรักษาออวูธปิ่น แล้วรายงานสำนักฯ เพื่อให้ประกอบการลงทะเบียนคุมพัสดุ

คณะกรรมการเก็บรักษาออวูธปิ่น ประกอบด้วย

๑. นายวรวิทย์ หยุตดำ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายประพล ช้วนกุล ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ
๓. นางสาวปานทิพย์ ปลอดภัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเก็บและรักษาออวูธปิ่นพร้อมเครื่องกระสุนปืน ไว้ในตู้เหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยให้คณะกรรมการเก็บรักษาออวูธปิ่น ถือกุญแจ คนละ ๑ ดอก การเปิดตู้เหล็กต้องใช้กุญแจพร้อมกัน ๓ ดอก หากออวูธปิ่นหรือเครื่องกระสุนปืนสูญหาย ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)